



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 567/2552

4 กันยายน 2522

“ศุภชัย” ตั้งเดินหน้าโครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ นำร่อง 200 สหกรณ์ทั่วประเทศ หวังช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ว่า ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ ก็คือ ดินขาดอินทรีย์วัตถุ ทำให้ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเกษตรกรเป็นสมาชิก หากสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและราคาถูก มาจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย และทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอีกด้วย

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า ในปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายในการจัดทำโครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ด้วยการกระตุ้นให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยจะส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีราคาถูกจำหน่ายให้กับสมาชิก ซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เข้าร่วมโครงการเป็นสหกรณ์นำร่อง จำนวน 200 แห่งจากทั่วประเทศ

อนึ่ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งเสริมให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมด้านการบริหารการเงินการบัญชีและเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนแก่สมาชิก ส่วนกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับคุณภาพดินที่ควรปรับปรุงในแต่ละพื้นที่ สำหรับกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ ที่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนของสหกรณ์การเกษตร จำนวน 200 สหกรณ์ ข้าราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ จำนวน 77 พื้นที่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 600 คน